

Số: 01/GM-TTDT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 5 năm 2023

GIẤY MỜI

Tham dự khóa bồi dưỡng “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm và rà soát chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà cung cấp tại Việt Nam”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Kinh doanh có trách nhiệm là cách tiếp cận kinh doanh trong thế kỷ 21, mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh thiếu trách nhiệm có thể áp đặt chi phí cho cộng đồng, xã hội và rủi ro cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải xác định và đánh giá tác động hiện tại và tiềm ẩn đối với động kinh doanh của mình và có kế hoạch hành động phù hợp. Đây là hoạt động quản trị giúp nâng cao hình ảnh và giảm thiểu rủi ro rất hữu ích đối với các doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn.

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (DIZA), Trung tâm Đào tạo cung ứng Lao động kỹ thuật (SSTC). Phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Chính phủ Nhật Bản và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khóa bồi dưỡng **“Thực hành kinh doanh có trách nhiệm và rà soát chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà cung cấp tại Việt Nam”**. Khóa bồi dưỡng sẽ cung cấp thông tin, thảo luận về kinh doanh có trách nhiệm, hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát việc đảm bảo thực hành kinh doanh có trách nhiệm với các bên liên quan trong hoạt động kinh doanh và quy định/tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tác kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của Quý doanh nghiệp. Thông tin cụ thể của Khóa bồi dưỡng như sau:

- 1. Thời gian:** 02 ngày, 16 và 17 tháng 6 năm 2023. (thứ sáu và thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** Tại Đồng Nai (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến từng học viên).

3. Đối tượng: cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ Tổ chức/nhân sự, Kỹ thuật và an toàn, Quản trị rủi ro, Pháp chế và Kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản và nhà cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

4. Học phí: Miễn phí (Học phí được tài trợ bởi UNDP Việt Nam).

5. Quyền lợi: Được UNDP và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng và tham gia mạng lưới Kinh doanh có trách nhiệm.

6. Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

7. Giảng viên: Các chuyên gia từ Nhật Bản, UNDP và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phiếu đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng đề nghị Quý doanh nghiệp gửi về Ban tổ chức **trước ngày 02/6/2023.**

Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng theo đường link sau:

<https://forms.gle/1TT99TQ9yQov3tyQ7>

Ban tổ chức sẽ gọi điện xác nhận tham dự tới các học viên đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng.

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật (SSTC) qua Email: sstc@diza.vn; Điện thoại: (0251).8899330.

Di động: 0983.990.918 (chị Hoàng Anh) hoặc 0983.664.779 (chị Chung).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Bích Phượng